



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ โดยกำหนดการคัดเลือก เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง			
			โรงเรียน	อำเภอ	จังหวัด	สังกัด
๑	๐๒๙๐๑๐๐๑	นายเชมศักดิ์ แสงสุริย์	ชุมชนสวี	สวี	ชุมพร	สพป.ชุมพร เขต ๒

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่สถานศึกษาในเวลาราชการ ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยให้ถือ
ประกาศผลการคัดเลือกนี้ เป็นหนังสือเรียกตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กรณี ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะยกเลิกผลการคัดเลือกทันที และหากผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง จะเป็นผู้เพิกถอนคำสั่ง แล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นางจิริฉัตร ไชยสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

อนุกรรมการและเลขานุการ แทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒